

Các bài văn mẫu chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người

Mẫu số 1:

Môi trường luôn là một trong những vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sức khỏe của cộng đồng của con người chúng ta. Thế nhưng thật đáng buồn biết bao nhiêu khi hiện nay môi trường lại đang bị tàn phá và đe dọa một cách nghiêm trọng do chính bàn tay của con người. Chúng ta phải hiểu được rằng việc chúng ta bảo vệ môi trường cũng chính là việc chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được môi trường là gì? Môi trường được hiểu đó cũng chính là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Đồng thời môi trường cũng rất thân thiện gần gũi với con người và có mối quan hệ mật thiết với con người. Ngược lại thì con người cũng lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết với môi trường, môi trường sống tốt con người có sức khỏe tốt và nhận được rất nhiều nguồn lợi từ môi trường. Thực tế thì môi trường bao gồm đó là môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Người ta phân ra như vậy cũng rất rõ ràng và môi trường tự nhiên lại bao gồm đất đai, sông ngòi, không khí hay là cây cối, động thực vật,..... Còn với môi trường nhân tạo đó chính là môi trường mà do con người tạo nên được nhắc đến như đường xá, nhà máy, xí nghiệp,... Thực sự tất cả những vấn đề trên luôn luôn đều có ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến với cuộc sống của chúng ta.

Việc nói môi trường luôn luôn có được một mối quan hệ mật thiết tới cuộc sống con người. Ta nhìn nhận thấy rất rõ đó cũng chính là những cánh rừng bạt ngàn như những lá phổi xanh khổng lồ, lá phổi xanh này cũng đã đem lại bầu không khí trong lành cho con người sống khỏe mạnh hơn. Không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu mà rừng cũng lại luôn là nơi che chắn bão lũ cũng chính là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm. Thế nhưng thật đáng buồn biết bao nhiêu khi rừng bị thu hẹp và bị tàn phá bằng chính bàn tay của con người. Con người đã tàn phá đã hủy diệt màu xanh mát của tạo hóa và dẫn đến những thiên tai không lường trước được. Biết bao nhiêu hậu quả thiên tai ảnh hưởng đến con

người, tần suất thiên tai ngày càng nhiều và có sức hủy hoại môi trường và có các tác động đến con người một cách vô cùng lớn.

Bên cạnh đó tất cả chúng ta ai ai cũng sẽ nhận thấy được khi nói đến tài nguyên nước. Tài nguyên nước cũng đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng với cấp số nhân thật khủng khiếp. Có thể dễ dàng nhận thấy được có các chất thải từ các nhà máy công nghiệp xả thải thẳng vào nguồn dẫn đến cá chết hàng loạt. Chất thải không được xử lý cũng đã làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân lúc này đây cũng không được đảm bảo một chút nào. Chính những điều này cũng đã dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm cho con người hơn rất nhiều. Riêng ở các thành phố lớn có mật độ dân cư đông, cơ sở vật chất được nâng cao xong lại bị tàn phá do ý thức, do thiên tai mà đường xá cầu cống xuống cấp. Bên cạnh đó chất lượng xe cộ nhiều và không ngừng gia tăng cho nên không khí cũng đã bị ô nhiễm nặng. Tình trạng tai nạn giao thông hiện nay ngày càng nhiều và cũng đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Còn đối với ở nơi nông thôn – nơi vốn được coi là có không khí trong lành như cũng đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nguyên do cũng chính là một phần là trình độ hiểu biết của người dân lúc này đây cũng chưa cao, chính vì thế mà họ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu không đúng nguyên tắc, vứt bừa bãi và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thông qua những vấn đề nêu trên dường như cũng đã giúp chúng ta hiểu rõ môi trường sống cũng luôn luôn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng cũng như là ảnh hưởng đến sự sống của con người nói riêng. Chúng ta có thể nhận thấy được từng ngày từng giờ người mẹ môi trường đang lên tiếng kêu cứu đến thaem thiết thế nên chúng ta hãy bảo vệ môi trường vì đó cũng chính là ngôi nhà chung của chúng ta.

Không thể phủ nhận được môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Đó cũng chính là nguyên do mà chúng ta nên có ý thức giữ gìn môi trường sống. Học sinh chúng ta hiện nay cũng hãy có thêm những kiến thức, ý thức để bảo vệ môi trường hơn góp phần bảo vệ chính mình chứ không phải ai khác.

Mẫu số 2:

Từ xa xưa con người đã có mặt trên trái đất của chúng ta, môi trường sống chính là một điều kiện giúp cho con người của chúng ta có thể sinh trưởng và phát triển. Bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ cuộc sống của chính con người chúng ta đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng lại rất nhiều người quan tâm bởi mọi người chỉ mãi mê phát triển kinh tế mà phá hủy đi môi trường sống xung quanh mình.

Môi trường thiên là gì? Đó chính là tất cả những sông suối, mạch nước ngầm rừng tài nguyên khoáng sản., đất đai... những gì có trong tự nhiên. Môi trường thiên nhiên cho ta một không gian sống xanh sạch đẹp. Những cánh rừng chính là lá phổi cung cấp ô xy cho con người chúng ta có thể tồn tại được. Bạn thử nghĩ xem nếu một ngày bạn không có nước, hoặc không có oxy để thở thì bạn có thể sống được trong bao lâu. Chính vì tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên nên chúng ta cần bảo vệ nó bởi nó chính là cuộc sống của mỗi chúng ta.

Môi trường tự nhiên là bầu khí quyển mà ta hàng ngày đều thở, chỉ cần thiếu oxy một chút thôi là con người của chúng ta sẽ bị ngạt chết. Nhưng chính con người chúng ta lại đang tự phá hủy sự sống của chính mình bởi chúng ta xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp thải những chất thải gây ô nhiễm môi trường vào bầu khí quyển. Mỗi ngày chúng ta đều chặt phá rừng để lấy đất canh tác, rồi phá rừng để lấy gỗ và các loại động vật hoang dã quý hiếm gây nên tình trạng cạn kiệt rừng. Rừng lại chính là nguồn cung cấp oxy cho chúng ta làm sạch các chất thải công nghiệp trong bầu khí quyển nên vô tình chúng ta đang tự giết hại chính mình. Không chỉ có vậy khi chúng ta không bảo vệ môi trường phá hủy rừng tự nhiên thì đồng nghĩa với việc bầu khí quyển tầng ozon ở trên trời bị thủng và ô nhiễm khiến cho nhiệt độ của trái đất ngày càng nóng lên. Tia tử ngoại, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất của chúng ta không có bầu ozon che chắn nên nhiệt độ của trái đất ngày càng nóng lên, băng của vùng bắc cực ngày càng tan chảy nhấn chìm nhiều nơi trên trái đất bởi nước băng tan. Bên cạnh đó khi môi trường tự nhiên bị ô nhiễm dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu kéo theo nhiều hiện tượng khí hậu tiêu cực. Mùa hè thì ngày càng nóng. Mùa đông thì ngày càng lạnh, lũ lụt, sạt lở, xói mòn đất diễn ra ngày càng trầm trọng ảnh hưởng tới

cuộc sống của con người chúng ta và chính con người là nạn nhân trực tiếp chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế và tính mạng.

Không chỉ bị ô nhiễm bởi bầu không khí mà môi trường tự nhiên của chúng ta còn có cả nước trong đó có nước ngầm, rồi nước ao hồ, sông ngòi biển...Hiện nay nguồn nước của con người chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các rác thải sinh hoạt, rồi cả chất thải công nghiệp thải ra sông ra biển làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người dân. Nước ngầm thì không có ngày càng khan hiếm khiến cho người dân không có nước sạch mà sinh hoạt. Nước sông hồ, biển bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho cá ở nhiều nơi đánh bắt được nhưng chẳng ai dám ăn bởi cá đã nhiễm chất thải công nghiệp quá mức quy định nếu con người ăn vào có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm đặc biệt là ung thư...

Tình trạng ô nhiễm môi trường đang vô cùng nguy hiểm, nên mỗi chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình. Muốn như vậy chúng ta cần phải trồng thêm nhiều rừng, không xả rác thải bừa bãi ở nơi công cộng. Đặc biệt ở những nơi sông hồ, ao ngòi, bảo vệ nguồn nước sạch tự nhiên. Ngoài ra chúng ta cần phải có những biện pháp mạnh tay với những doanh nghiệp xả rác thải công nghiệp ra môi trường tự nhiên để làm gương dừng vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sự sống của chính mình hủy hoại môi trường sống.

Mẫu số 3:

Trong những năm gần đây, không chỉ ở nước ta mà trên khắp thế giới, vấn đề bảo vệ rừng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt là của dư luận. Vì sao vậy? Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Rừng là một hệ sinh thái cân bằng, nhắc đến rừng ta phải nhắc đến những loài động vật phong phú quý hiếm. Nước ta cũng đã từng có những cánh rừng đáng tự hào, tổng diện tích chiếm đến 3/4 diện tích lãnh thổ: rừng Việt Bắc, rừng Trường Sơn, Rừng Tây Nguyên,...

Nói rằng những cánh rừng khiến chúng ta thấy tự hào không phải là nói quá bởi sự thực đã chứng minh, rừng có vai trò rất lớn đối với cuộc sống con người.

Ta thử tưởng tượng nếu màu xanh của rừng biến mất thì lấy gì thanh lọc không khí, cung cấp oxi cho sự sống? Con người vẫn ca ngợi không khí ở vùng rừng núi trong lành, mát mẻ... Rừng là lá phổi của trái đất, một yếu tố không thể thiếu trong đời sống con người. Đời sống càng phát triển, càng nhiều nhà máy, càng nhiều các loại động vật cơ... càng cần có nhiều rừng để thanh lọc không khí.

Trong việc bảo vệ đất, chống xói mòn, ngăn lũ lụt, rừng cũng có vai trò quan trọng. Rễ cây rừng lâu năm rậm rạp bên bí bám đất, giữ đất chống lại những trận càn quét của lũ lụt. Lá rừng rậm rạp cản lại vận tốc của những cơn mưa rừng dữ dội, tránh xói mòn cho đất. Còn gì nữa? Thân cây gỗ lớn, những loại cây bụi tầng thấp cản lại vận tốc dòng chảy của lũ, tạo thời gian để đất ngấm nước, ngăn lại những cơn lũ ào ạt.

Bên cạnh vai trò cân bằng tự nhiên, rừng còn là một nguồn tài nguyên quý giá tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Không ai có thể phủ nhận nguồn lợi có được từ những cây thân gỗ lâu năm, từ những loại thảo dược, từ những động vật rừng, từ các khu du lịch sinh thái. Có thể nói, rừng là nguồn tài nguyên vô giá, nếu mất đi thì khó có thể khôi phục lại được.

Vậy mà trong những năm gần đây, với những suy nghĩ ấu trĩ, thiển cận, con người đã tàn phá không thương tiếc nhiều cánh rừng trên khắp thế giới. Và quả thực, rừng xanh đã đáp trả bằng một tiếng vọng ai oán. Song song với việc hàng vạn hécta rừng đổ xuống, mất đi là việc tầng ôzôn bị thủng. Điều đó, đồng nghĩa với việc con người sẽ được hưởng nhiều hơn tia cực tím, loại tia có hại của mặt trời. Chưa kể đến những thiệt hại về kinh tế, chỉ cần nhắc đến những cơn lũ quét ào ạt, bất ngờ, những trận lụt kinh hoàng, những vụ sạt lở núi, sự xói mòn nghèo nàn của đất, cũng đủ nói đến những mất mát to lớn do việc rừng bị tàn phá gây ra.

Thật vậy, khí hậu dần nóng lên đã cảnh tỉnh con người: phải biết bảo vệ rừng bởi bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đó là sự trong lành của môi trường sống, là sức khỏe, sự an toàn của cuộc sống, là những lợi ích lâu dài của cả cộng đồng.

Từ những nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của rừng, chúng ta cần có những hành động nhằm bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống của chính mình. Chúng ta có thể bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất: trồng cây xanh ở hcinsh khu vực mình sống. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền về vấn đề bảo vệ rừng, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm bảo vệ rừng, đồng thời cần phải tổ chức định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Rừng là người bạn có ích và trung thành lâu năm với con người. Vì vậy, chúng ta cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và giữ gìn người bạn đáng yêu, đáng quý ấy.

Mẫu số 4:

Suốt chiều dài Tổ quốc, từ mục Nam Quan cho tới mũi Cà Mau đâu đâu cũng có rừng. Những cánh rừng đại ngàn Tây Bắc, Việt Bắc, Trường Sơn, miền Đông Nam Bộ... Những khu rừng nguyên sinh Cúc Phương, Cát Tiên, Bạch Mã, Cần giờ,... là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá đã tồn tại từ bao đời nay. Tục ngữ có câu “Rừng vàng, biển bạc”, quả là rừng đã đem lại cho con người những lợi ích lớn lao. Con người không thể sống thiếu rừng, cho nên bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, rừng gắn bó thân thiết với con người:

“ Núi giăng thành lũy thép dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”

Núi rừng Việt Bắc đã trở thành thủ đô của cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp. Núi rừng Trường Sơn với con đường mòn Hồ

Chí Minh đã trở thành huyền thoại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đau thương và oanh liệt.

Trong thực tế, ai cũng biết rừng là nơi cung cấp nguyên liệu làm gỗ, xây dựng nhà cửa và vật dụng trong gia đình. Thậm chí, phút cuối của đời cũng nằm trong mấy tấm gỗ của rừng...Cảnh quang đẹp đẽ của rừng cùng với không khí trong lành là cơ sở cho những tua du lịch xanh cho thỏa trí tò mò mà biết bao người muốn khám phá, đem lại cho ta những phút thư giãn tuyệt vời sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Rừng còn là kho dự trữ vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Các loại cây quý hiếm có thể trị được các bệnh nan y thường có trong rừng sâu. Ngoài ra, từ những cảnh rừng già, rừng nguyên sinh ấy còn là nơi nuôi dưỡng của các loài vật quý phục vụ cho con người như hổ, báo, hươu, nai... và cả những động thực vật nằm trong sách đỏ cũng chọn rừng làm nơi sinh sống.

Nhưng quan trọng hơn hết, rừng chính là môi trường cho loài người, các quá trình quang hợp của cây xanh liên tục xảy ra, cây hút khí cacbonic và thải ra khí Oxi, một thứ rất cần thiết cho cuộc sống. Đơn giản hơn, rừng chính là “nhà máy lọc bụi tối tân nhất”. Rừng điều tiết khí hậu. Rừng là lá chắn vững chắc nhất, là rào cản đầu tiên trước mọi biến động thiên tai. Rừng cản lũ lụt, rừng chống sa mạc hóa, rừng ngăn cát, rừng giữ đất giữ nước...

Rừng bị tàn phá sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày. Diện tích rừng của nước ta ngày càng bị thu hẹp một cách đáng lo ngại, một phần bởi nạn “lâm tặc” phá rừng lấy gỗ quý, làm giàu bất chính, một phần bởi sự kém hiểu biết của người dân địa phương phá rừng lấy đất trồng trọt. Cũng cách làm thô sơ, lạc hậu như đốt rừng, làm nương rẫy, đốt ong lấy mật... chỉ sơ ý một chút là gây ra tổn hại khôn lường, hàng ngàn hécta rừng nguyên sinh bị cháy rụi, hàng ngàn động vật bị tiêu diệt, sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ... thế mấy trăm năm nữa mới khôi phục lại được những cánh rừng như thế.

Khai thác rừng để phục vụ cuộc sống con người là việc làm cần thiết nhưng muốn hưởng lợi ích lâu dài thì con người phải biết bảo vệ rừng.

Cùng với việc chặt cây lấy gỗ, chúng ta phải biết trồng cây gây rừng. Khai thác lâm sản rừng phải có kế hoạch, có mức độ, nếu không, chẳng mấy chốc mà tài nguyên rừng cạn kiệt. Khi đó, thử hỏi con người lấy gì để chống đỡ với gió, với cát, với nước lũ...

Rừng thực sự bị đe dọa. Cái chết của những cánh rừng đang báo động hiểm họa với nhân loại cho nên bảo vệ rừng là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ chính môi trường sống của chính con người. Hi vọng màu xanh của rừng sẽ trở lại, của chúng ta được trong lành và con tim chúng ta sẽ nghe được nhạc rừng từ những giọng chim ca.

Mẫu số 5:

Rừng ở đây được hiểu là một quần thể cây cối sinh sống, nảy nở trên một vùng đất rộng lớn, cao hơn so với đồng bằng. Rừng được trồng nhiều loại cây, có thể cây lấy gỗ hoặc cây che bóng mát. Ở Việt Nam, diện tích đồi núi chiếm $\frac{3}{4}$ so với mặt bằng chung, vì vậy có thể nói nước ta rất đa dạng và phong phú về nguồn tài nguyên rừng.

Rừng vẫn được xem là nguồn tài nguyên thiên nhiên lưu trữ một lượng gỗ lớn của đất nước cũng như giúp ngăn ngừa các hiện tượng của tự nhiên như thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, cát lún.

Hằng ngày chúng ta hít vào khí O₂ và thải ra khí CO₂. Và nơi cung cấp khí O₂ chính là cây xanh. Cây xanh giúp lọc khí bẩn, điều hòa môi trường, mang lại sự trong lành cho con người. Bởi vậy mới có câu nói “Rừng là lá phổi xanh của nhân loại”. Đúng vậy khu rừng có màu xanh để điều hòa, thanh lọc không khí độc hại, giúp đảm bảo sức khỏe của con người không bị suy giảm.

Rừng được tạo nên từ cây, hàng nghìn, hàng vạn cây mọc san sát nhau. Lượng khí O₂ mà rừng cung cấp hằng năm nhiều khi chưa đủ cho loài người. Tuy nhiên khi rừng vẫn được bảo vệ thì cuộc sống con người vẫn được bảo vệ.

Thực trạng thiên tai hằng năm diễn ra ở nước ta rất nhiều như bão lũ, sạt lở đất, cát lún. Nếu không có hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập

mặn được chăm sóc hằng năm thì liệu rằng con số thiệt hại do thiên tai mang đến không dừng lại ở mức đã thống kê. Nhờ có rừng mà ngăn chặn được dòng nước lũ, ngăn chặn cát xâm chiếm đồng bằng. Có thể nói rừng chính là bùa hộ mệnh, giúp cho đời sống con người luôn được bình an.

Hằng năm, lượng gỗ mà rừng cung cấp không đếm hết. Sản lượng gỗ quý ngày càng gia tăng, giúp tạo ra nhiều sản phẩm mỹ nghệ, điêu khắc tinh xảo, tuyệt đẹp. Hơn hết rừng còn là nơi trú ngụ, sinh sống của các loài động vật hoang dã. Chúng xem rừng chính là ngôi nhà bình yên nhất,

Rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống mỗi người nhưng hiện nay tình trạng rừng xuống cấp, cháy rừng, đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Chính những hành động này đã dẫn đến việc rừng bị suy thoái. Có thể rất nhiều người không lường trước được hậu quả nặng nề khi phá rừng bừa bãi như vậy.

Trái đất đang ngày càng nóng lên, băng tan ra, cát tặc xâm lấn đã gây ra bao nhiêu bất an cho con người. Nếu như ý thức của người dân về bảo vệ rừng không được nâng cao thì chắc chắn sẽ còn nhiều thiệt hại lớn hơn nữa.

Vào mùa khô, tình trạng cháy rừng diễn ra tràn lan khiến cho tài nguyên gỗ bị mất đi rất nhiều, dẫn đến hiện tượng xói mòn đất, phủ xanh đồi trọc đang dần bị mất đi. Bởi vậy ý thức của mỗi người về bảo vệ rừng cần thiết phải được nâng cao. Đó cũng chính là trách nhiệm của chúng ta, để bảo vệ chính chúng ta.

Như vậy, bảo vệ rừng, xây dựng và phát triển rừng hiện nay đang là một bài toán cấp bách cho các cơ quan chức năng cũng như của người dân đang rất nan giải. Mỗi người cần thiết phải xây dựng cho mình ý thức bảo vệ rừng, cũng như là đang bảo vệ chính cuộc sống của mình.